

SHB dành 6.000 tỷ đồng ưu đãi khách hàng doanh nghiệp

22:01 27/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Thấu hiểu nhu cầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh, từ nay đến hết ngày 30/05/2024, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp với tổng quy mô vốn lên đến 6.000 tỷ đồng.



SHB dành 6.000 tỷ đồng ưu đãi khách hàng doanh nghiệp.

Trong đó, SHB dành 5.000 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó bao gồm các doanh nghiệp nữ chủ, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên như: nông lâm nghiệp, thủy sản, xuất khẩu, sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao, hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, các dự án xanh... bổ sung vốn lưu động ngắn hạn với lãi suất từ 8,97%/năm.

Đồng thời, SHB cũng dành 1.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vay mua ô tô với thời gian vay từ 36 tháng trở lên. Dựa trên nhu cầu và kế hoạch sử dụng vốn, khách hàng có

thể lựa chọn ưu đãi lãi suất từ 9%/năm trong 06 tháng đầu hoặc từ 10,8%/năm trong 12 tháng.

Là một trong những ngân hàng tiên phong hỗ trợ lãi suất và luôn đồng hành cùng khách hàng, trong thời gian qua SHB đã đồng thời triển khai một loạt các gói vay ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong quyết định đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh ưu đãi lãi suất, SHB luôn chú trọng tối ưu chính sách hỗ trợ khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận dễ dàng với những giải pháp tài chính của Ngân hàng như: Đơn giản hóa thủ tục; Tài trợ chuyên biệt theo từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; Tài trợ trọn gói từ tiền gửi, thanh toán, tín dụng và tài trợ thương mại...

Đồng thời, SHB còn chủ động cung cấp các giải pháp phi tài chính, hỗ trợ kết nối thị trường đầu vào, đầu ra trong cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện tư vấn, đào tạo miễn phí tài chính doanh nghiệp, nhằm đảm bảo chiến lược phù hợp với giai đoạn hiện tại. "SHB kỳ vọng những sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của ngân hàng sẽ gia tăng lợi ích, giúp khách hàng bổ sung kịp thời nguồn vốn, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển." Đại diện SHB chia sẻ.

Thấu hiểu nhu cầu và luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, trong thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục mang tới các chính sách, giải pháp, sản phẩm chuyên biệt được may đo phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Thông tin về ngân hàng SHB:

SHB hiện đứng trong top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, top 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần uy tín nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, top 100 Ngân hàng khu vực ASEAN, top 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu và là 1 trong 10 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam... SHB vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (Lần thứ 2), Huân chương Lao động hạng Ba và rất nhiều cờ, Bằng khen, Giấy khen của Chính Phủ, các bộ, ngành, đoàn thể và các giải thưởng cao quý khác.

SHB là đối tác đồng hành của các định chế tài chính quốc tế lớn như WB, ADB, KfW, JICA... với giá trị hợp tác lên đến hàng trăm triệu USD khẳng định uy tín và năng lực của SHB trên thị trường tài chính quốc tế, đồng thời khẳng định định hướng của Ngân hàng trong việc phát triển an toàn, mạnh mẽ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, chuẩn mực quốc tế.

Với tôn chỉ Phục vụ từ Tâm và phương châm hoạt động “Đối tác tin cậy - Giải pháp phù hợp”, SHB hướng tới mục tiêu ngân hàng số 1 về hiệu quả và công nghệ trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam năm 2027. Tầm nhìn tới năm 2035, SHB trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại trong top đầu của khu vực.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/shb-danh-6000-ty-dong-uu-dai-khach-hang-doanh-nghiep>